



ที่ นร ๐๙๐๑/๖๒๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๕๔๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) จำนวน ๑๐ ชุด
๒. บันทึกข้อความรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๒)/๖๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมสำเนา จำนวน ๑๐ ชุด
๓. แบบตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง พร้อมสำเนา จำนวน ๑๐ ชุด
๔. แบบประวัติพร้อมสำเนา ก.พ. ๗ ของข้าราชการผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) ตำแหน่งเลขที่ ๕ สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง เนื่องจาก นางสาวอัญชลิตา กองอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และโดยที่มาตรา ๕๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ส่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่านางฉันทนันท์ อัครเลิศศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร และด้านอื่น ๆ เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอก สำนักงานฯ เป็นผู้วิสัยทัศน์และมีความสามารถในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน และกลยุทธ์ ของสำนักงานฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนของประเทศ รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จ ลุล่วง รวดเร็ว อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความเหมาะสมทั้งในการครองตนและครองงาน เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและคุณธรรมและประพฤติปฏิบัติตน อยู่ภายใต้ความถูกต้องเหมาะสมและระเบียบวินัยของข้าราชการ มีประวัติการทำงานดีเด่นมาโดยตลอด

มีความอดสาหะวิริยะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กล้าเผชิญต่อปัญหาและกล้าที่จะตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบเป็นอย่างสูง มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความเป็นผู้นำ และมีศักยภาพในการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก จึงเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) ตำแหน่งเลขที่ ๕ สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอเรื่องการแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำแบบตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประวัติพร้อมสำเนา ก.พ. ๗ ของนางณัฐนันท์ อัครเลิศศักดิ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานเลขาธิการ

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๑

[www.krisdika.go.th](http://www.krisdika.go.th)

[www.lawreform.go.th](http://www.lawreform.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@ocs.go.th](mailto:saraban@ocs.go.th)